

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.71 แกว่งแคบหลังเฟดคงดอกเบี้ยตามคาด ให้กรอบวันนี้ 33.60-33.85

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 33.71 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่องจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 33.74 บาท/ดอลลาร์ ขณะที่ค่าเงินในภูมิภาคและตลาดโลก ทรงตัวไม่เคลื่อนไหว

โดยผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อคืนนี้มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ส่วนทิศทางดอกเบี้ยในอนาคตจะพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมในขณะนั้น

ขณะที่ปัจจัยในประเทศต้องรอดูทิศทางกระแสเงินไหลของเงินทุนต่างประเทศ (Flow) ที่เข้ามาในตลาดหุ้น และตลาดพันธบัตร รวมทั้งสถานการณ์ราคาทองในตลาดโลก

"บาทขยับแข็งค่าลงมาจากเย็นวานนี้เล็กน้อย แต่ทรงตัวนิ่ง ๆ เหมือนยังไม่มีการซื้อขายเข้ามา" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.60 - 33.85 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 154.95 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 155.27 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0424 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0413 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 33.740 บาท/ดอลลาร์

-'สำรวจ' คาดนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยลดลงตรุษจีน 2.87 แสนคน เพิ่มขึ้น 7% สร้างรายได้เพิ่ม 10% ยันเป้าหมายปีนี้ที่ 8 ล้านคน

-นายกสมาคมค้าทองคำ เปิดเผยว่า บรรยากาศราคาซื้อขายทองคำในช่วงเทศกาลตรุษจีน ยังไม่ค่อยคึกคักมากนัก แต่ดีขึ้นมาบ้างเมื่อเทียบกับช่วงปกติ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมในประเทศยังไม่ดี คนมีการประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก ขณะที่ราคาทองคำในปัจจุบันก็มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในช่วงก่อนตรุษจีนราคาทองคำจะมีการปรับตัว ลงบ้างเล็กน้อยก็ตามจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า แต่ล่าสุดราคาก็เริ่มขยับขึ้นมามากขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน ตามราคาทองคำโลกที่ยังคงมีความผันผวนตามค่า เงินบาทแข็งค่าและเงินดอลลาร์อ่อนค่า

-ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บมจ.ออโรรา ดีไซน์ หรือ AURA มองว่าราคาทองยังเป็นช่วงขึ้นเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยภายใต้ความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเมือง และสงคราม ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่เปล่งประกายและมีศักยภาพในการสร้างกำไรในอนาคต แม้ราคาทองจะมีความผันผวนปรับขึ้น-ลงในบางช่วงเวลา แต่มองว่าไม่ได้มีนัยสำคัญมากนัก

-คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของเฟดมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 4.25% - 4.50% ในการประชุมเมื่อวานนี้ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยแถลงการณ์ของเฟดระบุว่า อัตราว่างงานยังคงอยู่ในระดับต่ำในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และภาวะตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง ส่วนอัตราเงินเฟ้อ

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ยังคงอยู่ในระดับสูง

พร้อมระบุว่า เฟดไม่รีบร้อนในการเปลี่ยนแปลงแนวทางนโยบายการเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (29 ม.ค.) หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาดในการประชุมครั้งล่าสุด และไม่ได้ส่งสัญญาณเกี่ยวกับช่วงเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวันข้างหน้า

-นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐ ในสัปดาห์นี้ โดยในวันนี้จะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2567 และยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนธ.ค. ส่วนในวันพรุ่งนี้จะเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนธ.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้